

Source : มติชน (ป่าย)

Date : 15 ก.พ. 2559 Page : 8

No: 59073200

ไร่อ้อยโอดพิษแล้งสูญ 2 หมื่นล.

- สอน.เร่งเคลียร์ปล่อยกู้จัดการน้ำ
- ธ.ก.ส.ไม่สะดวกพร้อมเดินหน้าเอง

สอน.เผยสถานการณ์ผลผลิตอ้อยน้อย หลังเจอปัญหาภัยแล้ง ภาคเหนือ-กลาง ต้นอ้อยไม่โต คาดได้ผลผลิตแค่ 100 ล้านตัน ชาวไร่รายได้ลดลง 1.5-2 หมื่นล้านบาท ปรับตัวเลขบริโภคน้ำตาลในประเทศเพิ่มเป็น 25 ล้านกระสอบ เร่ง ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ 5 พันล้านบาท ปรับปรุงการผลิต จัดการแหล่งน้ำ หากไม่สะดวก สอน.พร้อมดำเนินการเอง

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตอ้อย การผลิตปี 2558/59 ว่า หลังจากเปิดหีบเมื่อช่วงปลายปีจนถึงปัจจุบัน ล่าสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ มีอ้อยเข้าหีบแล้ว 59.64 ล้านตันอ้อย ค่าความหวาน 11.29 ซีซีเอส อัตราการผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 95.61 กิโลกรัม (กก.) ต่อตันอ้อย ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าปริมาณอ้อยที่ผลิตได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

เนื่องจากพื้นที่อ้อยหลายแห่งประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลาง ที่เจอปัญหาต้นอ้อยไม่เติบโตเต็มที่ ดังนั้นภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สอน.จะทบทวนตัวเลขอ้อยเข้าหีบฤดูกาลนี้อีกครั้ง คาดว่าผลผลิตอ้อยรวมจะอยู่ที่ 100 ล้านตันอ้อย น้อยกว่าช่วงปลายปีที่ประเมินว่าอ้อยที่ได้ทั้งหมดจะอยู่ที่ 109 ล้านตัน โดยปริมาณอ้อยดังกล่าวจะผลิตน้ำตาลทรายปีนี้อยู่ที่ 10.1-10.2 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่

ที่ 11.1 ล้านตัน เบื้องต้นจะทำให้ชาวไร่อ้อยมีราย
ได้ลดลงแล้วอย่างน้อย 15,000-20,000 ล้านบาท

“ปัญหาผลผลิตอ้อยที่ลดลง สาเหตุหลัก คือ
ภัยแล้ง ซึ่งปกติไทยจะมีพายุดีเปรสชันเข้า แต่
ฤดูผลิต 2558/59 ไม่มีเลย แล้วไปเจอฝนอีกที่
คือ เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้ต้นอ้อยไม่
โต นอกจากนี้อากาศหนาวซึ่งมีผลต่อค่าความ
หวานก็แทบไม่เกิดขึ้นเลย จึงทำให้อ้อยมีปัญหา
โดยพื้นที่ที่มีปัญหา คือ ภาคเหนือและภาคกลาง
พบว่าผลผลิตลดลงถึง 10%” นายสมศักดิ์กล่าว

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ทั้งนี้ต้องติดตามอีก
ครั้งว่า รายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
ทรายในท้ายฤดูจะลดลงเท่าไร เพราะต้องขึ้นอยู่กับ
มูลค่าการบริโภคในประเทศ รายได้จากการ
ส่งออก โดยปริมาณน้ำตาลที่คาดว่าจะบริโภคใน
ประเทศนั้น ล่าสุด สอน.เตรียมปรับเพิ่มเป็น 25
ล้านกระสอบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเปิดหีบที่จะคาดว่า
จะอยู่ที่ 24.5 ล้านกระสอบ เนื่องจากการบริโภค
ขยายตัวต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าคนไทยยังคงกินน้ำตาล
ต่อเนื่อง ขณะที่อุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลก็มีการ

ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน

นายสมศักดิ์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้า
การแก้ปัญหาภัยแล้งของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทราย ปัจจุบันมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อย และการจัดการแหล่งน้ำ วงเงิน
5,000 ล้านบาท โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้
เสนอโครงการดังกล่าวต่อรัฐบาล และคณะรัฐมนตรี
(ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อหลายเดือนก่อน เพื่อให้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อดังกล่าวแก่ชาวไร่
และรูปแบบสินเชื่อชาวไร่จะรับดอกเบี้ยส่วน
หนึ่ง ที่เหลือกระทรวงอุตสาหกรรมจะใช้เงินจาก
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) เข้าดูแล แต่
ปัจจุบันเงินดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า คาด
ว่า ธ.ก.ส. อาจมีการกีดกันข้างมากจากนโยบาย
รัฐบาล ดังนั้น สอน.จะประสานไปยัง ธ.ก.ส. เพื่อ
ติดตามความคืบหน้าโครงการอีกครั้ง และหาก
พบว่า ธ.ก.ส. ไม่สะดวก ก็พร้อมจะนำโครงการนี้
มาดำเนินการเอง เพราะที่ผ่านมาเคยปล่อยสินเชื่อ
เชื่อร์ดตัดอ้อยแก่ชาวไร่อยู่แล้ว